

Số: 14 /TTr-BKS

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2021*

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021  
Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM**

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 21/06/2018;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán và hình thức lựa chọn kiểm toán như sau:

#### 1. Tiêu chuẩn lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là Công ty Kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021;

- Có uy tín, kinh nghiệm kiểm toán đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam;

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Chiếu sáng Công cộng TP.HCM về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;

#### 2. Hình thức lựa chọn:

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM đã liên hệ một số đơn vị kiểm toán trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam đề nghị báo giá thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, cụ thể:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC : 170.000.000 đồng

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt : 242.000.000 đồng

- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế - CN Nghệ An : 230.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc lựa chọn **Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC** là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam.

- Là đơn vị kiểm toán đạt các tiêu chuẩn theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Là đơn vị đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính từ năm 2017 đến năm 2020 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM đạt tiến độ và chất lượng kiểm toán.

- Là đơn vị báo phí kiểm toán thấp nhất với mức phí đề xuất thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

+ Phí thực hiện kiểm toán : 170.000.000 đồng .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thị Xuân Liễu**



Nghệ An, ngày 16 tháng 03 năm 2021

## THƯ CHÀO GIÁ DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi : **Ban Giám đốc,  
Công ty Cổ phần Chiêu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh**

**V/v: Báo giá cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.**

Thưa Quý Ông/Bà,

**Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Nghệ An (iCPANA) (tiền thân là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế - IFC),** trân trọng bày tỏ lời cảm ơn Quý Ông/Bà đã dành cho chúng tôi cơ hội đệ trình **Thư chào giá** phí cung cấp dịch vụ kiểm toán cho **Công ty Cổ phần Chiêu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh.** Việc lựa chọn một hãng dịch vụ chuyên ngành để trợ giúp Quý Ông/Bà trong việc quản lý Tài chính Kế toán của mình thực sự là một quyết định quan trọng. Đồng thời dịch vụ mà các Hãng chuyên nghiệp cung cấp phải được xem xét trước nhu cầu quản lý luôn thay đổi nhằm bảo đảm luôn cung cấp những dịch vụ hoàn hảo nhất.

Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 và các quy định về quản lý Tài chính cho các Doanh nghiệp, các quy định về Chứng khoán, Ngân hàng và Bảo hiểm. Trên cơ sở những kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi về Công ty, chúng tôi xin được gửi kèm theo đây Bản báo giá cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn Tài chính để giúp Quý Ông/Bà đưa ra sự lựa chọn, chúng tôi xin trình bày sau đây vài nét giới thiệu về **Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Nghệ An (iCPANA),** với đội ngũ cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, am hiểu sâu sắc về Việt Nam và thông lệ luật pháp quốc tế, nét văn hoá riêng, thế mạnh và các giá trị toàn cầu, phương pháp tiếp cận, kỹ thuật tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế và cam kết cung cấp dịch vụ của chúng tôi với phương châm hoạt động là **“Thành công của khách hàng là sự phát triển của chúng tôi”.** Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Nghệ An (iCPANA) chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên ngành trong lĩnh vực Kiểm toán, Kế toán, định giá doanh nghiệp, tư vấn tài chính, thuế, đầu tư, báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành,... tại Việt Nam và Quốc tế.

Đội ngũ lãnh đạo của iCPA đã có hàng chục năm làm việc trong các Công ty kiểm toán Quốc tế và Việt Nam, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, kiểm toán Báo cáo tài chính, kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB, Xác định giá trị Doanh nghiệp, tư vấn cổ phần hóa, tư vấn tài chính, tư vấn thuế, đầu tư.

Sự kết hợp hài hòa các yếu tố trên đây là yếu tố quan trọng để chúng tôi có thể đạt được mục tiêu trợ giúp khách hàng phát triển và thành công với những giải pháp thiết thực cho Công ty.

Chúng tôi bày tỏ nguyện vọng và mong muốn được là tổ chức chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ soát xét 6 tháng và kiểm toán này cho Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Để chuẩn bị cho công tác triển khai soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của **Công ty Cổ phần Chiêu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh** theo đúng kế hoạch Ban Giám đốc đã đề ra, đạt hiệu quả cao và đáp ứng được các yêu cầu của Công ty. Chúng tôi xin đưa ra kế hoạch thời gian, phạm vi kiểm toán và giá phí dịch vụ soát xét 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty như sau:

### Nội dung và phạm vi kiểm toán

Việc kiểm toán Báo cáo tài chính nhằm mục đích đưa ra ý kiến độc lập của kiểm toán viên về việc liệu các Báo cáo tài chính có phản ánh một cách trung thực và hợp lý hay không. Việc kiểm toán phải được thực hiện phù hợp với các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam được chấp nhận tại Việt Nam và Quy chế kiểm toán độc lập hiện hành ở Việt Nam.

## Kế hoạch Kiểm toán Báo cáo tài chính

Chúng tôi sẽ triển khai kế hoạch kiểm toán ngay sau khi Công ty chấp thuận chúng tôi là kiểm toán viên cho Công ty. Kế hoạch thời gian thực hiện sẽ được thỏa thuận chi tiết trong hợp đồng kiểm toán.

### Nhóm kiểm toán viên

Chúng tôi sẽ cử các nhóm kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là các kiểm toán viên đã có nhiều kinh nghiệm trong kiểm toán doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng để thực hiện kiểm toán tại Công ty. Nhóm kiểm toán này sẽ do **Ông Võ Hoàng Anh** – Phó giám đốc chi nhánh trực tiếp phụ trách và soát xét chất lượng.

### Phí dịch vụ


Phí dịch vụ được xác định trên cơ sở thời gian và mức độ phức tạp của công việc kiểm toán và phù hợp với nỗ lực, kinh nghiệm và kỹ năng để hoàn thành công việc của nhóm kiểm toán. Chúng tôi sẽ cố gắng giảm thiểu chi phí bằng cách cử những nhóm làm việc có năng lực phù hợp và trình độ kinh nghiệm tương xứng cho công việc. Mức phí dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty là **230.000.000 đồng** (Hai trăm ba mươi triệu đồng chẵn). Mức phí này đã bao gồm thuế GTGT và chưa bao gồm phí kiểm toán các công ty con.

Bằng những kiến thức và kinh nghiệm của mình, chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ là một đối tác tốt để hợp tác và hỗ trợ tốt nhất cũng như đóng góp vào sự thành công của **Công ty Cổ phần Chiêu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh**.

Chúng tôi mong sớm nhận được sự phản hồi từ phía Quý Ông/Bà. Nếu Quý Ông/Bà có bất cứ câu hỏi gì liên quan đến thư chào giá phí này cũng như các vấn đề liên quan đến dịch vụ kiểm toán xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trân trọng,



  
Võ Hoàng Anh  
Phó Giám đốc  
Thay mặt và đại diện cho  
Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Nghệ An  
Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế AGN International





Số: /CV.KT1

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**V/v: Chào phí dịch vụ soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021  
cho Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh**

**Kính gửi: Ban lãnh đạo  
Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh**

Trước hết, chúng tôi, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý Công ty đối với dịch vụ soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của chúng tôi.

Hãng Kiểm toán AASC, chuyển đổi và đổi tên từ Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) - Bộ Tài chính, là một trong hai tổ chức hợp pháp được **thành lập đầu tiên và lớn nhất** ở Việt Nam hoạt động trên lĩnh vực kiểm toán. AASC hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, thuế và xác định giá trị doanh nghiệp với trụ sở chính tại Hà Nội, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và Quảng Ninh.

Thực hiện các cam kết với Tổ chức thương mại thế giới (WTO), AASC đã chuyển đổi thành công từ Doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính sang Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên và trở thành một trong 5 đơn vị Kiểm toán hoạt động tại Việt Nam có doanh thu hàng năm cao nhất, có hệ thống khách hàng và có số lượng Kiểm toán viên, nhân viên lớn nhất hiện nay (65 Kiểm toán viên Nhà nước do Bộ tài chính cấp phép hành nghề, 07 Kiểm toán viên có chứng chỉ ACCA của Vương quốc Anh, 03 Kiểm toán viên có chứng chỉ CPA Úc, 02 Kiểm toán viên có chứng chỉ CIMA, 29 thẩm định viên về giá, 39 cán bộ có Chứng chỉ hành nghề Tư vấn Thủ tục về Thuế và hơn 460 nhân viên).

Qua 30 năm hoạt động, dù dưới hình thức DNNN hay công ty TNHH, tôn chỉ hoạt động của AASC vẫn luôn là **cung cấp những dịch vụ có chất lượng cao nhất vì lợi ích hợp pháp của khách hàng**. Khách hàng của chúng tôi rất đa dạng, bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh tế, thành phần kinh tế: Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty niêm yết, Công ty cổ phần, Ngân hàng thương mại, các Dự án có sử dụng vốn vay, vốn viện trợ của Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và các tổ chức tín dụng quốc tế khác, các công trình đầu tư xây dựng cơ bản.

- AASC nằm trong **Top 5** nhà cung cấp dịch vụ lớn trên thị trường (theo thống kê của Bộ Tài chính và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - VACPA);
- AASC **dẫn đầu** về doanh thu kiểm toán xây dựng cơ bản;
- AASC có trong **danh sách ngắn** của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), cũng như các tổ chức tín dụng khác được chấp thuận kiểm toán các dự án do các tổ chức này tài trợ;
- AASC là một trong số ít các đơn vị **kiểm toán đầu tiên tại Việt Nam** được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và các tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- AASC vinh dự là công ty **kiểm toán đầu tiên và duy nhất của Việt Nam** được Chủ tịch nước trao tặng trọn bộ Huân chương Lao động Hạng Nhất, Hạng Nhì và Hạng Ba;

### Phạm vi công việc kiểm toán và sản phẩm dịch vụ

Căn cứ yêu cầu cung cấp dịch vụ của Quý Công ty và qua khảo sát sơ bộ của chúng tôi, phạm vi công việc kiểm toán và sản phẩm dịch vụ bao gồm:

Soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 và phát hành Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 cho Quý Công ty.

Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 Tiếng Việt, Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 Tiếng Anh và phát hành Báo cáo kiểm toán kèm theo các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho Quý Công ty.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, chúng tôi cũng sẽ rà soát đánh giá Hệ thống Kiểm soát nội bộ, hệ thống kế toán, trình bày những phát hiện quan trọng của Kiểm toán viên thu thập được kèm theo các gợi ý giúp Quý Công ty hoàn thiện.

### Phí dịch vụ đề xuất

Phí dịch vụ cho toàn bộ công việc theo phạm vi nêu trên là **170.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi triệu đồng chẵn)**. Giá phí này chưa bao gồm thuế GTGT (thuế suất 10%).

Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của Ban lãnh đạo Quý Công ty trong thời gian tới. Nếu Quý Công ty có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến các thông tin nêu ra trong bản đề xuất này, xin vui lòng liên hệ với đại diện của chúng tôi, bà Nguyễn Diệu Trang - Trưởng Phòng Kiểm toán 1, số điện thoại 0983.433.983 / 024.3824 1990 (ext 615), email [trangnd@aasc.com.vn](mailto:trangnd@aasc.com.vn).

Trân trọng,



**Phạm Anh Tuấn**  
**Phó Tổng Giám đốc**





**CÔNG TY TNHH  
KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /2021/NVT1

V/v: Đề xuất cung cấp dịch vụ kiểm toán

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT) xin chân thành cảm ơn Quý Công ty đã tín nhiệm và tạo điều kiện để NVT cung cấp dịch vụ soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng yêu cầu kiểm toán của Quý Công ty và hiểu biết của NVT về đặc điểm, tình hình hoạt động kinh doanh của Quý Công ty, NVT đã tính toán xác định giá phí dịch vụ soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh là: **242.000.000 VND** (Giá phí đã bao gồm thuế GTGT 10%).

*Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi hai triệu đồng chẵn./.*

Chúng tôi tin tưởng rằng, với nguồn nhân lực có đẳng cấp và thiện chí cao, dịch vụ đồng bộ và chuẩn mực, chúng tôi sẽ luôn luôn đem lại sự hài lòng, góp phần làm gia tăng giá trị cho Quý Công ty.


Rất hân hạnh được phục vụ Quý Công ty.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: NVT1.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LƯU THỊ THÚY ANH**